

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๘ เรื่อง

๑. “เปิดเก้าอี้ที่ปรึกษาปธ.ศาลฎีกา” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ
๒. “คุก ๒ ปีติดสินบนศาล” จากหนังสือพิมพ์ โฟสต์ทูเดย์ ข่าวสด มติชน สยามรัฐ แนวหน้า
๓. “วรชัยวิศาลไม่ปล่อย” จากหนังสือพิมพ์ โฟสต์ทูเดย์ มติชน
๔. “คดีปาล์มอินโดขัดกันหนัก” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๕. “แพท-ณปภา รายงานตัวศาล” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ไทยรัฐ มติชน
๖. “ยกฟ้อง ชาวเลราไวย์” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๗. “กฎหมายต่างด้าว” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน
๘. “รอลุ้น ๔ คดีแม่ัว” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “ฎีกาคูก ๒ ปี พตอ. สินบนคดี ทรท.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “ปปช.แห่ร้องเรียนศูนย์ทุจริต” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๓. “ฝ่าเขี้ยวเล็บ-ยาแรงร่างกม.เอาผิดโกงชาติ เปิดทางฟื้นฟู ๔ คดีทักษิณ” จาก

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ

๔. คอแล่มน์กฎหมายคลายทุกข์ “ปฏิรูปตำรวจต้องปฏิรูป อบต.ด้วย” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๕. คอแล่มน์กฎหมายวาไรตี้ “ความรับผิดชอบอาญา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ซีพี จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา คนที่ ๔๔” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ไทยโพสต์ มติชน

๒. “ไม่หวั่นเนรค่า จ่อยื่นอุทธรณ์ มั่นใจได้ตัวแน่” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Source : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

Date : 18 ก.ค. 2560 Page : 4

No :

‘ซีพี จุลมนต์’ ประธานศาลฎีกา คนที่ 44

คนชนขาว

ที่ ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ 14 เสียงต่อ 0 เห็นชอบให้ “ซีพี จุลมนต์” รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1 เป็นประธานศาลฎีกา ต่อจาก “วีระพล ตั้งสุวรรณ” ประธานศาลฎีกา คนปัจจุบัน ที่จะพ้นวาระในวันที่ 30 ก.ย.นี้

โดยที่ประชุมมีความเห็นชอบตามคุณสมบัติ ว่าซีพี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ในทางวิชาการคดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อข้าราชการตุลาการและเป็นไปตามลำดับอาวุโส โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของซีพี ปัจจุบันอายุ 63 ปี นั้นหมายความว่ายังมีเวลาในการทำงานไปอีก 2 ปี จึงจะเกษียณอายุ เมื่ออายุ 65 ปี ประวัติด้านการศึกษา จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถือว่า ซีพี เป็นนิติศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คนแรกที่ได้เข้าดำรง

ตำแหน่งสูงสุด “ประมุขตุลาการ”

ทั้งนี้ในส่วนของกรปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้พิพากษา ซีพี เป็นองค์คณะพิจารณาคดีที่สำคัญๆ ด้วยกันหลายคดี อาทิ เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน ในองค์คณะ 9 คนของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีโครงการจำหน่ายข้าวที่มี “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นจำเลย

อีกทั้งยังเป็นผู้พิพากษา 1 ใน 9 องค์คณะคดียึดประมวลและปฏิบัติหน้าที่มีขอบข่ายข่าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ - อดีตนักการเมือง-เอกชน รวม 28 ราย เป็นจำเลยด้วย

เป็นองค์คณะในคดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ปี 2551 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกฯ ในขณะนั้น พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯ ในเวลานั้น พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ตกเป็นจำเลยร่วมด้วย



แน่นอนว่าเมื่อประธานศาลฎีกา คนใหม่ คือชีพ จุลมนต์ ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ที่มียิ่งลักษณ์ ตกเป็นจำเลย ซึ่งศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้นัดไต่สวนครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 ก.ค. นี้ จึงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะไม่ถูกโยงไปยังเรื่องราวทางการเมือง โดยเฉพาะชะงัดตากรรมของ จำเลยที่ชื่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไป โดย ปรียาย ■

Source :

เคลิณีวัส

Date : 17 ก.ก. 2560 Page :

19P

No :

ไม่หวั่นแฉร่ำ จ๋อຍึนอุทธรณ์ มันใจได้ตัวเน

ไม่หวั่น “แฉร่ำ” ยึนอุทธรณ์ ต่อผู้
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน อัยการสำนักงานต่าง
ประเทศ มันใจ 100% นำตัวจากสหรัฐ
กลับมาดำเนินคดีในไทยได้แน่ ชี้ทางคดี
มีข้อได้เปรียบ เหตุศาลชั้นต้นแคลิฟอร์
เนีย ลงคำสั่ง ส่งตัว

◆ อ่านต่อหน้า 15

แฉร่ำ

 ต่อจากหน้า 1

กลับไทยชัดเจน รับโทษที่ก่อไว้กับไม่ถ่วง

จากกรณี พนักงานอัยการสำนักงานต่าง
ประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือดีเอสไอ เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา เพื่อรอ
รับตัว นายวิรพล สุขผล อายุ 38 ปี หรือ อดีตพระ
วิรพล ฉัตรดิโก หรือพระแฉร่ำอดีตประธานสงฆ์
สำนักสงฆ์วัดป่าขันติธรรม จ.สระเกษ เป็นผู้ร้าย
ข้ามแดน ข้อหาพรางผู้เยาว์, กระทำชำเราเด็ก
หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี, นอ้กโกงประชาชน และ
ฟอกเงินฯ หลังจากศาลชั้นต้นรัฐแคลิฟอร์เนีย มี
คำสั่งอนุญาตให้ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยได้
ตามที่เสนอข่าวก่อนหน้านี้

ความลับหน้า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นาย
อำนาจ โชติชัย อธิบดีอัยการสำนักงานต่าง

คัดค้าน ซึ่งศาลสูงสหรัฐ คงต้องใช้เวลาพิจารณา
ระยะหนึ่ง แต่ฝ่ายเราได้เปรียบทางคดี ตรงที่ศาล
แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ส่งนาย
วิรพล กลับมาดำเนินคดีในไทย” นายอำนาจ
กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากคดีอาญาที่
ถูกกล่าวหาแล้ว เจ้าตัวยังถูกยื่นฟ้องคดีแพ่ง
โดยอัยการคดีพิเศษ 3 เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาล
แพ่ง มีคำสั่งให้ทรัพย์สินหลายรายการของนาย
วิรพล และพวกที่มีชื่อในทรัพย์สินรวม 8 คน
มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดินด้วย
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบ
พยานของศาลแพ่ง

อีกด้าน พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์
บริหารคดีพิเศษ ดีเอสไอ กล่าวว่า ขณะนี้

ประเทศ กล่าวว่ หลังจากศาลแคลิฟอร์เนียมี
คำสั่งให้ส่งตัว นายวิรพล เป็นผู้ร้ายข้ามแดน
กลับมาดำเนินคดีในไทย ทางการสหรัฐ รีบแจ้ง
ให้ทางการไทยทราบ และให้ทางเราส่งเจ้า
หน้าที่ไปคอยรับตัวนายวิรพลทันที เพื่อความ
พร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการจัดเตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าเมือง ต้องผ่านด่าน
ตม. การจองตัวเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งตนเอง
ก็ได้ส่งพนักงานอัยการสำนักงานต่างประเทศ 3
คน และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจำนวนหนึ่งเดินทางไป
สหรัฐ

“เรามีความพร้อม 100% ในการรับตัว
นายวิรพล แต่ต้องติดตามดูว่า นายวิรพล จะยื่น
อุทธรณ์ คำสั่งของศาลแคลิฟอร์เนียหรือไม่ เพราะ
ที่ผ่านมา นายวิรพล ต่อสู้คดีเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดน
มาตลอด หากนายวิรพล ยื่นอุทธรณ์ เราพร้อมจะ

กระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนของศาลแคลิ
ฟอร์เนีย คงไม่สามารถระบุรายละเอียดอะไรได้
มากนัก เพราะอัยการทำหน้าที่ประสานงาน
อยู่ แต่หากสามารถนำตัวกลับมาได้แล้วจึงเป็น
อำนาจดีเอสไอในการดูแล โดยจะนำตัวมา
ควบคุมที่ห้องควบคุมดีเอสไอ โดยมีเจ้าหน้าที่
ดูแลเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป ซึ่งจะมีการแจ้ง
ข้อกล่าวหาเพื่อให้โอกาสในการชี้แจงข้อกล่าวหา
และให้ปากคำ จากนั้นจะทำบันทึกการแจ้งข้อ
กล่าวหา พร้อมนำตัว นายวิรพล ส่งให้อัยการ ซึ่ง
สำนวนคดีทั้งหมดดีเอสไอสรุปส่งอัยการไปหมด
แล้ว หากนายวิรพลร้องขอความเป็นธรรม ก็ต้อง
ยื่นโดยตรงกับอัยการหรือในชั้นศาล ซึ่งจะให้
ความแสดงหลักฐานต่อผู้คดีอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากนายวิรพล ยื่นมาให้ ดีเอสไอก็จะรับไว้
และส่งต่ออัยการพิจารณาต่อไป.